



ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT PHẢN ÁNH TRÊN MỘT SỐ BÁO, ĐÀI VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN

(Thứ Sáu, Ngày 13 tháng 03 năm 2020)

I. LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Công thương đăng tải các tin, bài:

+ *Giá cá tra giảm sâu suốt từ đầu năm 2019 đến nay khiến người nuôi gặp khó, một số hộ nuôi đã bỏ ao, chờ giá lên mới tiếp tục thả mới.*

Theo Ông Mai Bá Đăng - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long) – cho hay, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh và thị trường, người nuôi đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ. Giá cá tra xuống rất sâu, suốt từ năm 2019 đến nay và chưa có dấu hiệu khởi sắc. Giá cá tra đang bán tại ao nuôi 17.500 đồng/kg, trong khi giá thành khoảng gần 22.000 đồng/kg, với mức giá này người nuôi đang lỗ 4.500 đồng/kg. (Ngày 13/3/2020, tác giả Thanh Hà) [Xem chi tiết](#)

+ *Ngành tôm xuất khẩu: Chủ động lợi thế ngay sau mùa dịch*

Ngành xuất khẩu tôm của Việt Nam được nhận định không chịu tác động từ dịch Covid-19 và ở thời điểm này, các doanh nghiệp cùng người nuôi tôm đều đang chuẩn bị sẵn sàng về con giống, nuôi trồng để đón đầu những cơ hội mà ngành này sẽ có được trong năm 2020. [Xem chi tiết](#)

Báo Quảng Nam đăng tải các tin, bài:

+ *Diêm dân chuyển sang nghề nuôi tôm*

Sản xuất muối kém hiệu quả, nhiều diêm dân ở xã Tam Hòa (Núi Thành) chuyển sang nuôi tôm, bước đầu thu được hiệu quả kinh tế khả quan. [Xem chi tiết](#)

Báo Bnews (TTXVN) đăng tải các tin, bài:

+ *Nguyên nhân khiến hơn 100 tấn cá lồng chết trên sông Thái Bình*

Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương cho biết: Nguyên nhân khiến hơn 100 tấn cá lồng của các hộ dân nuôi trên sông Thái Bình thuộc địa bàn xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh, bị chết ngày 6/3 là do thiếu ô xy và có thể do nước sông ô nhiễm. [Xem chi tiết](#)

Báo Nông thôn ngày nay đăng tải các tin, bài:

+ *Vụ 120 tấn cá chết ở Hải Dương: Hơn 10 tỷ trôi theo dòng nước “lạ”*

Gần 1 tuần trôi qua, những hộ nuôi cá lồng ở xã Nhân Huệ, TP.Chí Linh (Hải Dương) vẫn chưa thể “ngôi ngoai” trước những tổn thất nặng nề mà họ phải gánh chịu khi chỉ trong một đêm, gần 120 tấn cá nuôi bỗng dưng chết trắng, ước tính thiệt hại lên tới hơn 10 tỷ đồng. [Xem chi tiết](#)

II. LĨNH VỰC KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo Nông thôn ngày nay đăng tải các tin, bài:

+ Ngư dân Bình Định nỗ lực vươn khơi sau mùa thất thu

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua, nhiều ngư dân Bình Định đã hoàn thành các thủ tục vươn khơi, tiếp tục bám biển. Với nhiều tàu, thì đây là chuyến biển đầu tiên của năm mới, dù vất vả, thậm chí là chưa biết lỗ lãi ra sao, nhưng với nhiều ngư dân, nghiệp biển đã ăn sâu vào máu thịt để họ tiếp tục gắn bó với những chuyến ra khơi. [Xem chi tiết](#)

Báo Quảng Nam đăng tải các tin, bài:

+ 91 tàu cá đủ điều kiện khai thác và dịch vụ hậu cần hải sản xa bờ

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách 91 tàu cá trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện tham gia khai thác hải sản xa bờ, dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ (đợt 3). [Xem chi tiết](#)

Báo Cà Mau đăng tải các tin, bài:

+Ngư dân trúng mùa cá khoai

Theo Ông Huỳnh Văn Quang, Khóm 4, thị trấn Cái Đồi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau cho biết, từ sau Tết Nguyên đán, cá khoai có lai rai, nhưng trúng nhất là khoảng tháng 2 âm lịch cứ cách 2-3 ngày cá tươi vào một lần. Mỗi lần có trên chục tấn. Lúc vớt cá tươi phải mướn gần 20 chục người. [Xem chi tiết](#)

III. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Báo Công thương đăng tải các tin, bài:

+ Quảng Ninh tìm giải pháp tiêu thụ nông sản mùa dịch Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm một số thị trường xuất khẩu truyền thống đối với sản phẩm nông sản của tỉnh Quảng Ninh bị ngưng trệ, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống của người nông dân. Trước thực trạng này, tỉnh Quảng Ninh đã có những chỉ đạo kiên quyết, tháo gỡ khó khăn và giúp người nông dân trong việc tiêu thụ sản phẩm. [Xem chi tiết](#)

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC

Báo Chính phủ đăng tải các tin, bài:

+ Bạc Liêu tổ chức lại sản xuất nông nghiệp phù hợp biến đổi khí hậu

Trong điều kiện biến đổi khí hậu, tỉnh Bạc Liêu phải tổ chức lại sản xuất nông nghiệp cho phù hợp, phát triển các loại gạo chất lượng cao, có thương hiệu, các mô hình tôm, lúa được coi là lợi thế so sánh của địa phương. Đây là nội dung tại [Thông báo](#) kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu. [Xem chi tiết](#)

+Đảm bảo an ninh lương thực, đẩy mạnh xuất khẩu

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhìn nhận: “Sau dịch bệnh bao giờ cũng có nhu cầu lương thực, thực phẩm lớn, có thể nói là nhu cầu bùng nổ, vì vậy, cần chuẩn bị để có nguồn hàng cung ứng cho thị trường”.[Xem chi tiết](#)

Báo Hải quan đăng tải các tin, bài:

+*Chính thức có quy định cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi vay cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19*

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thực hiện từ ngày 13/3.[Xem chi tiết](#)

Báo Biên Phòng đăng tải các tin, bài:

+*“Phao cứu sinh” của ngư dân trên biển*

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, BĐBP Quảng Trị thường xuyên đưa nội dung công tác phòng, chống lụt bão vào kế hoạch huấn luyện để mọi cán bộ, chiến sĩ không bị động, bất ngờ, luôn sẵn sàng có mặt khi tàu bè của ngư dân bị nạn, hoặc cần bộ đội hỗ trợ cứu giúp.[Xem chi tiết](#)

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN
